



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐-๓๘๕๔-๑๕๖๐

ที่ อช ๐๒๓๓/- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เรียน สาธารณสุขอำเภอบางคล้า

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยจะต้องมีประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบในหน่วยงาน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จึงขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต

๓๕

(นายราเชนทร์ นพเกียรติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๐๔๙๗  
๑  
วิจิตร

(นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย)

สาธารณสุขอำเภอบางคล้า



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า

เรื่อง มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ  
กำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จึงได้กำหนดมาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีมาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุของหน่วยงานนั้น

๒. เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก แล้ว หากผู้เสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับของแถมดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำหนังสือแสดงความจำนง บริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในการรับของบริจาคดังกล่าว หน่วยงานต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดูลงบัญชี หรือทะเบียน เพื่อควบคุมตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ชัย วินิจสุกุลไทย)  
สาธารณสุขอำเภอบางคล้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัน/เดือน/ปี : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน  
ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของ  
รัฐกำหนดไว้ในขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายราเชนทร์ นพเกียรติ)

(นายศักดิ์ชัย วินิจสกุลไทย)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบางคล้า

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายราเชนทร์ นพเกียรติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖